

# Chuẩn Bị Cho Bài 20

# TẠI GIA ĐÌNH

## Chọn Những Việc Làm Tại Nhà

### CHÚNG TA CẦU NGUYỆN BẰNG THÁNH CA

Âm nhạc là một phần quan trọng của đời sống chúng ta. Đưa ca nhạc vào trong cầu nguyện là thêm một chiều kích mới trong cách chúng ta cầu nguyện, và suy nghĩ về Chúa. Bài này khuyến khích con em nghĩ về ca nhạc của Giáo Hội như một thành phần toàn diện của kinh nghiệm phụng tự. Các em sẽ hiểu rằng những bài thánh ca là những lời cầu nguyện, và khi hát với cả tâm hồn, chúng ta cầu nguyện gấp đôi. Các em sẽ hát một bài hát về hòa bình, tình yêu và phục vụ.



#### Bài ca ai cũng thích?

Trao đổi trong gia đình về những bài thánh ca mỗi người thích. Thích điểm nào của bài hát? lời? hay nhạc? Bài thánh ca làm cho ông/bà cảm thấy như thế nào? Viết xuống tên những bài ca gia đình ưng ý nhất.

#### Thưởng Thức Thánh Ca

Mở một bài thánh ca mà con cái thích. Lắng nghe nhạc và hát lời của bài hát. Thưởng thức bản nhạc, và cùng với các con vũ theo điệu nhạc, diễn tả tâm tình khi nghe bài hát đó.

#### Hát Tạ Ơn

Thay vì cầu nguyện trước khi ăn cơm thì gia đình có thể hát. Nên hát một bài hát quen thuộc, hoặc sáng tác một bài riêng.





## Những Việc Có Thể Làm...

### Ngày Chúa Nhật

Chăm chú lắng nghe những bài thánh ca trong thánh lễ. Và trao đổi xem những bài thánh ca đó liên hệ với những chủ đề của những bài Thánh Kinh như thế nào.

### Trong Tuần

Chọn một trong những bài thánh ca gia đình thích, và cùng hát chung như một lời cầu nguyện.

### Thăm gia trang của chúng ta



[www.blestarewe.com](http://www.blestarewe.com)

## Những Điều Nên Biết...

### Gia sản của chúng ta trong âm nhạc

Đa số những người nô lệ Phi châu trong nước chúng ta trước đây không được học đọc và viết. Nhiều người trong họ đã trở nên Kitô hữu. Một trong những cách họ giữ cho đức tin của họ sống động là hát những bài thánh ca. Những bài thánh ca này, rút ra từ Thánh Kinh, có sức nâng đỡ những người nô lệ, tương tự những bài thánh vịnh đã nâng đỡ người Do Thái trong thời gian lưu đày. Những bài thánh ca cũng giúp cho người ta truyền lại niềm tin của họ. Những bài thánh ca đó tạo thành một hình thức nghệ thuật, và là một trong những hình thức nguyên thủy của ca nhạc tại đất nước này.

## Những Tư Tưởng Nên Suy Nghĩ...

### Cầu nguyện bằng thánh ca

*Hãy thấm nhuần Thần Khí. Hãy cùng nhau đối đáp những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca chúc tụng Chúa.*

*Ep 5:18-19*



Khi Chúa Thánh Thần đổ tràn đầy tâm hồn các Kitô hữu tiên khởi niềm vui thì họ ca hát. Những bài thánh ca giúp chúng ta cầu nguyện bằng một cách khác. Những bài thánh ca thấm vào tâm hồn có thể là một cơ hội của ân sủng. Thánh ca an ủi chúng ta khi chúng ta bối rối hay sợ hãi. Chẳng hạn, có những người tìm thấy trong bài Trên Cánh Phượng Hoàng (On Eagles' Wings) niềm an ủi khi có người thân yêu qua đời. Ca nhạc trở thành một phần của kinh nghiệm đạo đức giúp ta ứng xử với những tình cảm rất khó diễn tả bằng lời nói. Cũng như những bài tình ca giúp cho các đôi tình nhân diễn tả tâm tình của họ đối với nhau; những bài thánh ca cầu nguyện cũng giúp ta bộc lộ tình yêu của ta với Chúa.